

ลับ

สลด. (eMail)  
ส่ง : กนร.  
รับที่ : ล458/67  
8 มี.ค. 2567 เวลา 11.00 น



# ด่วนที่สุด

ที่ นร ๑๑๑๓/๑๕๐๓



สำนักงานสภาพัฒนาการ  
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  
๙๖๒ ถนนกรุงเกษม กรุงเทพฯ ๑๐๑๐๐

ณ มีนาคม ๒๕๖๗

เรื่อง ร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  
(มาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนการบริจาคให้แก่สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน))

เรียน เลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรี

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรี ลับ ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๗/ว(ล) ๓๓๗๑ ลงวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

ตามที่สำนักเลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรีขอให้สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  
เสนอความเห็นในส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการรัฐมนตรี เรื่อง ร่างพระราชกฤษฎีกาออกตาม  
ความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (มาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนการบริจาค  
ให้แก่สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน)) ของกระทรวงการคลัง ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติพิจารณาแล้ว ไม่ขัดข้องในหลักการ  
ของร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  
(มาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนการบริจาคให้แก่สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) (สปร.))  
สำหรับการบริจาคผ่านระบบบริจาคอิเล็กทรอนิกส์ของกรมสรรพากร (e-Donation) ให้แก่ สปร. ที่ได้กระทำตั้งแต  
วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๗ ถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๙ อย่างไรก็ตาม สำนักงานฯ มีข้อสังเกตว่า การให้สิทธิประโยชน์  
ทางภาษีสำหรับการบริจาคให้แก่สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) อาจจะเป็นกรณีตัวอย่างที่  
ทำให้องค์กรมหาชนอื่น ๆ ขอรับสิทธิประโยชน์ทางภาษีในลักษณะเดียวกัน นอกจากนี้ ในช่วงปี ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕  
สปร. มีรายได้หลักจากงบประมาณรายจ่ายประจำปี เฉลี่ยร้อยละ ๙๐.๗ ของรายได้รวม และรายได้จากการขาย  
สินค้าและบริการ เฉลี่ยร้อยละ ๔.๕ ในขณะที่ด้านรายจ่าย ค่าใช้จ่ายบุคลากรทรงตัวในระดับสูง และรายจ่าย  
หมวดค่าใช้สอย (เช่น ค่าเช่า ค่าจ้างเหมา ค่าใช้จ่ายส่วนบุคคลกลางนิติบุคคล) ปรับตัวเพิ่มขึ้น ดังนั้น เพื่อให้เกิด  
ความยั่งยืนในการดำเนินงานตามภารกิจของ สปร. รวมทั้งเพื่อลดภาระงบประมาณและลดแรงกดดันด้านการคลัง  
จึงเห็นควรให้ สปร. ใช้ประโยชน์จากทรัพยากรและบุคลากรที่มีคุณภาพ โดยการเพิ่มประสิทธิภาพการหารายได้  
จากการขายสินค้าและบริการ ควบคู่ไปกับการลดทอนรายจ่ายที่ไม่จำเป็นลง เพื่อให้ สปร. สามารถดำเนินการกิจ  
สำคัญในการพัฒนาพื้นที่เรียนรู้ต้นแบบให้มีความทันสมัย เพื่อสร้างนวัตกรรมและส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้  
รวมทั้งพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ให้แก่ประชาชนทุกกลุ่มได้อย่างต่อเนื่อง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายดนุชา พิชยนันท์)

เลขาธิการสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

กองยุทธศาสตร์และการวางแผนเศรษฐกิจมหภาค  
โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๔๐๘๕ ต่อ ๖๔๘๖  
โทรสาร ๐ ๒๒๘๑ ๙๘๘๒  
E-mail: Arnunchanog@nesdc.go.th

ลับ